

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 16-22 พฤศจิกายน 2565

ส่งออกมั่นใจข้าวหอมมะลิไทยคุณภาพสูง ผลล่ำดวน กัมพูชาได้ แต่ต้องไม่ประมาท

ส่งออกไทยมั่นใจข้าวหอมมะลิไทย คุณภาพยังสู้ผลล่ำดวนได้ ยังครองใจตลาดสหรัฐ แต่ห้ามประมาทระยะยาว เนื่องกัมพูชาได้เปรียบต้นทุนภาษีโควตาข้าวอียู แถมเวียดนามปาดหน้าเคັงแย่งใช้ผลล่ำดวนส่งออกราคาต่ำกว่า 20 เหรียญต่อตัน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งภายในงานยังจัดให้มีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกประจำปี 2022 ผลการตัดสินปรากฏว่าข้าวหอมมะลิของกัมพูชาชื่อผลล่ำดวน ได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้ โดยชนะข้าวหอมมะลิ 105 ของไทยไป โดยไทยชนะการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก 2 ปีซ้อน คือปี 2563-2564 ที่ผ่านมา แต่ในปีนีถือว่าเสียแชมป์ให้กับกัมพูชา

แหล่งข่าวในวงการข้าวเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าเรื่องผลล่ำดวน จากกัมพูชาแชมป์โลกโค่นข้าวหอมมะลิไทยนั้น จะยังไม่มีผลต่อการส่งออกของไทยในระยะใกล้นี้ เพราะตลาดส่งออกไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ อเมริกาและแคนาดา รวมกันประมาณ 550,000 ตันต่อปี เป็นตลาดที่ยังไม่ยอมรับในชื่อเสียงและคุณภาพของข้าวหอมกัมพูชา ดังนั้น กัมพูชาจะทำได้ดีในสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี คือไม่ต้องเสียและไม่มีจำกัดโควตาจำนวนนำเข้า ส่วนไทยต้องเสีย 175 ยูโรต่อตันต่อตัน ในกรณีที่จำนวนเกินโควตาที่ได้รับ 25,000 ตันต่อปี

แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวแล้ว ผลล่ำดวนจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแบบเวียดนาม ที่ในช่วงเริ่มต้นยังสู้ไทยไม่ได้ แต่ใช้ราคาที่ต่ำกว่ามาสู้ โดยปัจจุบันนี้ราคาผลล่ำดวนต่ำกว่าไทยนิดหน่อย ประมาณ 15-20 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยราคาไทยประมาณ 720-750 เหรียญสหรัฐ/ตัน กัมพูชา 710-740 เหรียญสหรัฐ/ตัน

อีกเรื่องคือ ข้าวกัมพูชาทุกประเภทถูกพ่อค้าเวียดนามแย่งซื้อไปมากช่วงเก็บเกี่ยว เพราะมีชายแดนติดกันใช้ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ผ่านคลองขนส่งในกลุ่มน้ำโขง กัมพูชาจึงเหลือข้าวส่งออกจากท่าเรือกัมพูชาที่สีหนุวิลล์น้อยลง ทำให้ต้นทุนราคาข้าวเปลือกไม่ลงต่ำมาก ซึ่งก็เป็นผลดีต่อชาวนากัมพูชา

“ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาสามารถผลิตข้าวชนิดนี้เพิ่ม 5-10% แต่โดนพ่อค้าเวียดนามเข้ามาแย่งซื้อตามชายแดน เพราะดีกว่ามะลิเวียดนาม จากโครงสร้างดินพื้นที่ปลูกใกล้เคียงกับไทย เวียดนามใช้กัมพูชาเป็นฐานการผลิตข้าวคุณภาพ และรับซื้อเข้าเวียดนาม เพราะเวียดนามมีพื้นที่เพาะปลูกจำกัด”

“ที่สำคัญไทยต้องทำการตลาดเชิงรุก ข้าวไทยทานคู่กับอาหารไทยในการท่องเที่ยวที่ไทยได้เปรียบมาช่วยคือ Soft power”

สำหรับแนวโน้มการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยปี 2022 น่าจะใกล้เคียงกับ 2021 แต่ได้ตลาดอิรัก และค่าเงินบาทมาช่วยข้าวขาได้ดีมาก

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามการประกวดพบว่าข้าวหอมมะลิไทยแพ้ข้าวกัมพูชาเพียงนิดเดียว เมื่อมีการหุงข้าวกลิ่นหอมของข้าวหอมมะลิไทยมีน้อย

กว่าข้าวผกาลำดวนของกัมพูชา ส่วนในตัวคุณภาพข้าว และรสชาติมีคุณภาพดีเหมือนกัน โดยปีนี้ไทยได้คัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด ในนามสมาคมส่งไปประกวดแค่ 1 ตัวอย่าง

สำหรับข้าวที่มีการส่งเข้าประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 20 ตัวอย่าง ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐ จีน โดยข้าวไทยแพ้กัมพูชาไปแค่ 1 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นข้าวจากเวียดนาม และอันดับ 4 ข้าวหอมมะลิจาก สปป.ลาว

นายชูเกียรติกล่าวอีกว่า การเสียแชมป์ข้าวโลกครั้งนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยจะต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง ขณะเดียวกัน อยากรัฐบาลหันมาพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยอย่างมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดจะเน้นดูแลแค่เรื่องราคา แต่ยังขาดการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของไทย

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2565 น่าจะทำได้ถึง 7.5 ล้านตัน ส่วนปีหน้าจะแตะ 8 ล้านตัน เพราะปีนี้ผลผลิตมีมาก น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ นาปรังไม่มีปัญหา ส่งผลให้มีผลผลิตออกมามาก อีกทั้งค่าเงินบาทไม่แข็งค่าเกินไป อยู่ที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ข้าวไทยราคาไม่ห่างจากคู่แข่งมากนักเมื่อเทียบกับอดีต โดยปัจจุบันข้าวไทยประมาณ 410-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ข้าวเวียดนาม 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวอินเดีย 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“ข้าวหอมมะลิไทย” เสียแชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลก ให้กับ “ข้าวผกาลำดวน” ของกัมพูชา

“ข้าวหอมมะลิไทย” เสียแชมป์ให้ “ข้าวผกาลำดวน” ของกัมพูชา ในการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2022 จัดที่ภูเก็ต เผยเซฟลงคะแนนกลิ่นหอมเป็นรอง ทำให้แพ้เฉียดฉิวแค่ 1 คะแนน โดยอันดับ 3 เป็นข้าวเวียดนาม และ 4 ข้าวจากสปป.ลาว ภาคเอกชนจี้รัฐบาลรีบพัฒนาสายพันธุ์ข้าวตัวอื่น ชี้เพื่อนบ้านไปไกลแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า การประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลกประจำปี 2022 ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ผลการตัดสินปรากฏว่า ข้าวหอมมะลิของกัมพูชาชื่อผกาลำดวน ได้รับรางวัลชนะเลิศข้าวที่ดีที่สุดในโลก เฉือนเอาชนะข้าวหอมมะลิ 105 แชมป์เก่าจากไทยไปหวุดหวิด ซึ่งถือเป็นการเสียแชมป์คาบ้าน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ ข้าวหอมมะลิ 105 เคยคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวโลกถึง 2 ปีติดต่อกัน ระหว่างปี 2563-64

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เท่าที่ได้มีการพูดคุยกับกรรมการผู้ตัดสินที่เป็นเซฟชาวสหรัฐฯ ระบุว่าข้าวหอมมะลิไทยแพ้กัมพูชาเพียงนิดเดียว ตรงที่กลิ่นหอมน้อยกว่า โดยตัวคุณภาพข้าว และรสชาติมีคุณภาพดีเหมือนกัน แต่จะแพ้ตอนที่กำลังหุง ข้าวหอมมะลิของกัมพูชาจะมีกลิ่นมากกว่า ขณะที่กลิ่นของข้าวหอมไทยออกมาน้อย โดยปีนี้ไทยได้คัดเลือกข้าวที่ดีที่สุด ในนามสมาคมส่งไปประกวดแค่ 1 ตัวอย่าง จากข้าวที่ส่งประกวดทั้งหมด 20 ตัวอย่าง มีทั้งไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว อินเดีย ปากีสถาน สหรัฐ จีน โดยข้าวไทยแพ้กัมพูชาไปแค่ 1 คะแนน ส่วนอันดับ 3 เป็นข้าวจากเวียดนาม และอันดับ 4 ข้าวหอมมะลิจากสปป.ลาว

“ปีนี้แปลกมากกว่าทำไมข้าวหอมมะลิของไทยไม่ค่อยหอม ซึ่งก็ยอมรับว่าข้าวไทยไม่ค่อยหอมจริง เพราะจากการไปสำรวจข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานี ทดลองเอาข้าวหอมมะลิใหม่มาลองหุง ก็ไม่มีกลิ่นหอมเท่าไร ยิ่งตอนหุงไม่มีกลิ่นเลย หลายคนก็พูดว่าปีนี้ข้าวไม่ค่อยหอม อาจจะน้ำเยอะไป ผนตก กลิ่นหอมหายหมด แต่ปีหน้าสมาคมฯ ตั้งใจจะส่งข้าวเข้าไปประกวดเพื่อทวงแชมป์คืน”

นายชูเกียรติกล่าวว่า การเสียแชมป์ข้าวโลกครั้งนี้ เป็นสัญญาณเตือนว่าไทยจะต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง เช่น จะทำอย่างไรให้มีกลิ่นหอม มีรสชาติดีกว่าเดิม เพราะเข้าใจว่าข้าวของกัมพูชาจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาก แต่ข้าวไทยใช้ปุ๋ยเคมีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เป็นผลดีในระยะยาว ขณะเดียวกัน อยากให้รัฐบาลหันมาพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยอย่างมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุด จะเน้นดูแลแค่เรื่องราคา เช่น โครงการประกันรายได้ โครงการจำนำข้าว ใช้เงินไปนับแสนล้านบาท แต่ไม่ส่งผลดีต่อระยะยาวต่อสายพันธุ์ข้าวเลย

“คงต้องจับตามองว่า ไทยจะพัฒนาอย่างไร เพราะตอนนี้ข้าวหอมกัมพูชาถูกกว่าไทยมาก ทำให้การแข่งขันตลาดข้าวหอมน่าจะรุนแรง ไทยอาจต้องลดราคาแข่ง เพราะปัจจุบันข้าวผกาลำดวน 720 เหยี่ยสหรัฐต่อตัน ผลผลิตไม่น่าเกิน 1.5 ล้านตัน ขณะที่ข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่ 750 เหยี่ยสหรัฐต่อตัน”

ส่วนในอนาคตข้าวหอมมะลิของเพื่อนบ้าน จะพัฒนามาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของไทยได้ทั้งหมด อย่างสปป.ลาว ปีนี้แข่งและได้ถึงที่ 4 ซึ่งเตือนว่าไทยต้องพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง ให้มีพันธุ์ข้าวที่ดีขึ้น รวมถึงดูแลต้นทุนผลิตให้ลดลง และผลผลิตต่อไร่ต้องมีมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความหลากหลาย เช่น สายพันธุ์ข้าวพื้นนุ่ม ที่เวียดนามกำลังครองตลาดเอเชียอยู่ เพราะตอนนี้ชาวเอเชียชอบข้าวขาวพื้นนุ่มมากทั้งในจีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สมาคมพยายามผลักดันให้รัฐมาสนใจ แต่รัฐบาลจะสนใจแต่เรื่องราคาเป็นหลัก

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2565 น่าจะทำให้ได้ถึง 7.5 ล้านตัน ส่วนปีหน้าน่าจะแตะ 8 ล้านตัน เพราะปีนี้ผลผลิตมีมาก น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ นาปรังไม่มีปัญหา ส่งผลให้มีผลผลิตออกมามาก อีกทั้งค่าเงินบาทไม่แข็งค่าเกินไปอยู่ที่ 35-36 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทำให้ข้าวไทยราคาไม่ห่างจากคู่แข่งมากนักเมื่อเทียบกับอดีต โดยปัจจุบันข้าวไทยประมาณ 410-450 เหยี่ยสหรัฐต่อตัน ข้าวเวียดนาม 400 เหยี่ยสหรัฐต่อตัน และข้าวอินเดีย 390 เหยี่ยสหรัฐต่อตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“จूरินทร์” ไขว้วิชชัฒนประชุมข้าวโลก ย้ำข้าวไทยดีที่สุดในโลก ไทยแหล่งผลิต-สำรองข้าวโลก

“จूरินทร์” ไขว้วิชชัฒนเวทีประชุมข้าวโลก ที่มีคนจากวงการข้าวทั่วโลกกว่า 1,000 รายเข้าร่วม ย้ำข้าวไทยเจ๋งจริง ประกวดข้าวดีที่สุดในโลก 13 ครั้ง ได้แชมป์ถึง 7 ครั้ง ล่าสุดได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ป้อนความต้องการของตลาดโลก สำรองแล้ว 6 สายพันธุ์ ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าได้อีก 6 สายพันธุ์ มั่นใจดันไทยเป็นแหล่งผลิตและแหล่งสำรองอาหารข้าวของโลกได้ต่อไป

นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการกล่าวปาฐกถาพิเศษการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ว่า ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ขอยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกชนิดหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ดูได้จากผลการประกวดข้าวโลกของนิตยสาร The Rice Trader ซึ่งจัดมา 13 ครั้ง ประเทศไทยได้แชมป์ข้าวโลกถึง 7 ครั้ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดประกวด นี่คือเครื่องรันต์ว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ทั้งนี้ ไทยยังมียุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2020-2024 มีเป้าหมายสำคัญทำให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตด้าน การตลาดและด้านผลิตภัณท์ข้าวที่มีคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลก ซึ่งในด้านพันธุ์ข้าวใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ วันนี้มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้ว 6 พันธุ์ คาดว่าไม่เกินปลายปีหรือต้นปีหน้า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 6 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก โดยข้าวพันธุ์ใหม่ประกอบด้วยข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ รวมทั้งข้าวคุณสมบัติพิเศษ เช่น ข้าวสี ข้าวเพื่อการบริโภค ข้าว Functional Food อีก 2 พันธุ์ และวันนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับกระทรวงพาณิชย์นำมาแสดงและให้ทุกท่านได้ชิมด้วย

“รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายประกันรายได้ ซึ่งทำมาแล้ว 3 ปีเต็ม ปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ถ้าราคาตกต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน จะมีเงินส่วนต่างช่วยชดเชยให้สามารถเลี้ยงชีพได้ ไม่เลิกอาชีพปลูกข้าว เพื่อให้ไทยมีข้าวบริโภค และเป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยฝีมือชาวนาไทยที่มีส่วนสำคัญ และทำให้ไทยเป็นครัวโลกหรือ Kitchen of the World เป็นแหล่งสำรองอาหารให้กับโลก โดยเฉพาะข้าวได้ต่อไป” นายจรินทร์กล่าว

สำหรับการทำตลาด ไทยยังดำรงและดำเนินนโยบายการค้าข้าวเสรี ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศ ทั้งผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าว และขอให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าราคาที่ได้ เป็นราคาที่ไปตามกลไกตลาดโลกอย่างแท้จริง

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายสำคัญของโลก เป็นอันดับ 4 โดยประเทศที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือ จีน 147 ล้านตัน อินเดีย 124 ล้านตัน เวียดนาม 27 ล้านตัน และไทย 20 ล้านตัน ส่วนการส่งออกในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวแล้ว 2,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% ปีที่แล้วส่งออกได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 7.5 ล้านตันโดยประมาณ

งานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 14 นี้ จัดโดย The Rice Trader วารสารการค้าข้าวนานาชาติชั้นนำของโลก จากสหรัฐฯ จัดระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2565 ที่ จ.ภูเก็ต โดยมี Mr.Jeremy Zwinger ประธานกรรมการบริหาร นิตยสาร The Rice Trader นายกิริติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ กว่า 1,000 รายเข้าร่วม ที่มา Commerce News Agency (CNA)

‘จรินทร์’ ตั้งเป้าปี 65 ส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน เผย ‘ไทย’ รั้งอันดับ 4 ตลาดข้าวโลก

‘จรินทร์’ ร่วมงานประชุมข้าวโลก เผยความภูมิใจรั้งอันดับ 4 ประเทศส่งออกข้าวสูงสุดของโลก เปิดตัวเลข 9 เดือนปี 65 ส่งออกข้าวแล้ว 2.7 พันล้านเหรียญ ตั้งเป้าทั้งปีส่งออก 7.5 ล้านตัน ก่อนเปิด 3 นโยบายข้าวไทยสู่เวทีโลก

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) พร้อมด้วย Mr.Jeremy Zwinger ประธานกรรมการบริหารนิตยสาร The Rice Trader นายกิริติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยในงาน นายจรินทร์ได้กล่าวว่า ขอขอบคุณ Mr.Jeremy Zwinger และนิตยสาร The Rice Trader ที่ให้เกียรติกับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 3 เพราะเคยจัดที่ไทยมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ปี 2016 ครั้งที่สองที่จังหวัดภูเก็ตปี 2010 และครั้งนี้ครั้งที่สาม 2022 จังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะเชื่อมกับจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของตน การที่มาร่วมจัดการประชุมข้าวโลกที่ภูเก็ต หวังว่าทุกท่านจะได้มีโอกาสข้ามสะพานท้าวเทพกระษัตรีไปยังจังหวัด

พียงและจังหวัดอื่นในอันดามัน ทั้งภูเก็ตและกระบี่ ขอต้อนรับผู้ประกอบการข้าวจากทั่วโลกที่ได้มีโอกาสมาเยือนภูเก็ต

ความต้องการข้าวโลกเพิ่มขึ้น 3.5%

สำหรับสถานการณ์ข้าว ถือเป็นัญพืชที่เพาะปลูกมากเป็นลำดับ 3 ของโลก รองจากข้าวโพด และข้าวสาลี ภูมิภาคที่บริโภคข้าวมากที่สุดในโลกคือทวีปเอเชีย มากกว่า 90% ของผลผลิตทั้งโลก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ พบว่าปีนี้ 2022 ความต้องการข้าวโลกจะมากขึ้นประมาณ 3.5% เทียบจากปีที่แล้วที่ 517 ล้านตัน สูงสุดในรอบ 10 ปี เพราะปัญหาความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เศรษฐกิจโลกและความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ ส่งผลให้หลายประเทศที่เป็นผู้นำเข้าข้าวหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย เซเนกัล ออสเตรเลีย ทั้งที่เป็นผู้นำข้าวมาก่อน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการตลาดข้าวรุนแรงตามไปด้วย

ไทยส่งออกข้าวอันดับ 4 ของโลก หวังปี 65 ส่งออก 7.5 ล้านตัน

สำหรับประเทศไทย ปีนี้ถือเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายสำคัญ โดยผลิตข้าวเป็นอันดับ 4 ของโลก ประเทศที่ผลิตมากที่สุดในโลกคือ จีน 147 ล้านตัน อินเดีย 124 ล้านตัน เวียดนาม 27 ล้านตันและไทยผลิตได้ 20 ล้านตัน สำหรับการส่งออก 9 เดือนแรกของปีนี้ ม.ค.-ก.ย.ประเทศไทยส่งออกข้าวแล้ว 2,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% ปีที่แล้วส่งออกได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 7.5 ล้านตันโดยประมาณ

ด้านคุณภาพในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทย ขอยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกชนิดหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ดูจากผลการประกวดข้าวโลกของนิตยสาร The Rice Trader ซึ่งจัดมา 13 ครั้งประเทศไทยได้แชมป์ข้าวโลกถึง 7 ครั้ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดประกวด คือเครื่องการันตีว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

สำหรับนโยบายของรัฐบาลไทย

1. ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ข้าวไทย ว่า 5 ปีตั้งแต่ปี 2020-2024 มีเป้าหมายสำคัญทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตด้าน การตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพของโลกใช้ยุทธศาสตร์”ตลาดนำการผลิต” เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลก กำหนดเป้าหมายแต่ละด้านชัดเจน เช่น ภายใน 5 ปี จะเพิ่มพันธุ์ข้าวใหม่ให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ ใช้นี้ปี 2022 มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้ว 6 พันธุ์ และคาดว่าจะไม่เกินปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 6 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ใหม่สนองความต้องการของตลาดโลกต่อไป

ข้าวพันธุ์ใหม่ประกอบด้วยข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ รวมทั้งข้าวคุณสมบัติพิเศษ เช่น ข้าวสี ข้าวเพื่อการบริโภค ข้าว Functional Food อีก 2 พันธุ์ ใช้นี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับกระทรวงพาณิชย์นำมาแสดงและให้ทุกท่านได้ชิม

ยัน ประกันราคา ช่วยให้ชาวนาไม่เลิกอาชีพ

2.นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ดำเนินการมา 3 ปีเต็ม และปีนี้เป็นปีที่ 4 ปลายอายุของรัฐบาลนี้ จะหมดวาระประมาณเดือนมีนาคมปีหน้า เมื่อวาน (15 พ.ย.65) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเห็นชอบนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้เงิน 81,200 ล้านบาท ให้ชาวนาในประเทศไทยมีรายได้เพียงพอกับการยังชีพ ถ้าราคาตกต่ำกว่ารายได้ที่ประกันจะมีเงินส่วนต่างช่วยชดเชยให้สามารถเลี้ยงชีพได้ ไม่เลิกอาชีพปลูกข้าวเพื่อทำให้ประเทศไทยมีข้าวบริโภคและเป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกดำรงอยู่ต่อไปได้ ด้วยฝีมือชาวนาไทยที่มีส่วนสำคัญ และทำให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกหรือ Kitchen of the World เป็นแหล่งสำรองอาหารให้กับโลกโดยเฉพาะข้าวได้ต่อไป

“สุดท้ายที่เป็นนโยบายรัฐบาลคือด้านการตลาด ประเทศไทยยังคงดำรงและดำเนินนโยบายการค้าข้าวเสรี ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญ ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศทั้งผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าว พร้อมจับมือพัฒนาพันธุ์ข้าวและผลิตข้าวคุณภาพสู่ตลาดโลก ไม่แทรกแซงราคาตลาดข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม ขอให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าราคาที่ได้เป็นราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดโลกอย่างแท้จริง” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ ระบุว่า สำหรับงานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 14 หรือ 14th World Rice Conference จัดภายใต้แนวคิด “Rice and Risks – War, Weather, Currency Market Challenges in Feeding the World” จัดโดย The Rice Trader วารสารการค้าข้าวนานาชาติชั้นนำของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต ซึ่งข้าวไทยถือเป็นข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานดี จนชนะการประกวดข้าวโลกถึง 7 ครั้ง จากการประกวดข้าวที่ดีที่สุดของโลก หรือ The World’s Best Rice Award 13 ครั้งที่ผ่านมาของนิตยสาร The Rice Trader ซึ่งมีผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศเข้าร่วม กว่า 1,000 ราย โดยนายจूरินทร์ได้รับเสียงชื่นชมและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานก็ก้องในการแสดงวิสัยทัศน์ข้าวของไทย

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

“พาณิชย์”เคาะส่วนต่างข้าวรวดเดียว 6 งวด “ข้าวเปลือกเจ้า” รับชดเชย 6 งวดติด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2565/66 รวดเดียว 1-6 งวด เผยข้าวเปลือกเจ้าทำสถิติ จ่าย 6 งวดติด เหตุราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้ แต่ก็จ่ายส่วนต่างไม่มาก ส่วนข้าวชนิดอื่นจ่ายบ้าง ไม่จ่ายบ้าง หลังราคาสูงขึ้นทะลุเพดานประกันรายได้

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 21 พ.ย.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 1-6 รวดเดียว 6 งวด โดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางชนิด และข้าวบางชนิดไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง เพราะราคาข้าวสูงขึ้นกว่าที่ประกันรายได้เอาไว้ โดยหลังจากเคาะราคาส่วนต่างแล้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในวันที่ 24 พ.ย.2565 ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเกษตรกรประมาณ 73% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 1 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ต.ค.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกปทุมธานี ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,583.20 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 416.80 บาท ได้รับเงินสูงสุด 12,504 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 453,887 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,140.10 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 859.90 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,758.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,443 ครัวเรือน

งวดที่ 2 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 15-21 ต.ค.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,401.02 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,514.52 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,357.06 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,555.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 444.68 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,340.40 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 49,175 ครัวเรือน และ

ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,606.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 393.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 6,296.48 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 57,620 ครัวเรือน

งวดที่ 3 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 22-28 ต.ค.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,450.84 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,518.91 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,304.50 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,551.88 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 448.12 บาท ได้รับเงินสูงสุด 13,443.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 30,138 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,719.40 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 280.60 บาท ได้รับเงินสูงสุด 4,489.60 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 36,047 ครัวเรือน

งวดที่ 4 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,385.04 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,001.46 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 11,143.90 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,532.63 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 467.37 บาท ได้รับเงินสูงสุด 14,021.10 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 50,472 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,982.94 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 17.06 บาท ได้รับเงินสูงสุด 272.96 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 120,666 ครัวเรือน

งวดที่ 5 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 5-11 พ.ย.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,009.64 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,197.71 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,225.53 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,874.04 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 125.96 บาท ได้รับเงินสูงสุด 3,149 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 6,268 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,467.85 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 532.15 บาท ได้รับเงินสูงสุด 15,964.50 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 53,964 ครัวเรือน

งวดที่ 6 จะจ่ายให้กับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยววันที่ 12-18 พ.ย.2565 โดยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,140.32 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว ราคา 12,188.36 บาทต่อตัน ไม่ต้องจ่าย เพราะราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 14,603.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 396.53 บาท ได้รับเงินสูงสุด 5,551.42 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 856,336 ครัวเรือน ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคา 10,556.81 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 433.19 บาท ได้รับเงินสูงสุด 10,829.75 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 5,149 ครัวเรือน และข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,370.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 629.91 บาท ได้รับเงินสูงสุด 18,897.30 บาท มีเกษตรกรได้รับเงิน 47,176 ครัวเรือน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 4 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

สัญญาอันตราขายส่งออก สหรัฐดออร์เตอร์ลากยาวปีหน้า

ส่งออกโค้งสุดท้ายปลายปี 2565 แฉว่าแน่ หลัง ส.อ.ท.พบสัญญาณเตือนการส่งออกไปตลาดหลักอย่าง “ตลาดสหรัฐ” ย่อตัวลง จากพิษสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย เงินเฟ้อพุ่งสูง จนเฟดต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง ทูบกำลังซื้อในตลาดสหรัฐลดลง คาดการณ์กระทบทันที

กลุ่มสินค้ากึ่งฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ ส่วนกลุ่มสินค้ายานยนต์-ยาง-เคมีภัณฑ์ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ส่งผลลากยาวไปถึงปี 2566 การส่งออกโตลดลงเหลือ 2-4% ส่วนสินค้ากลุ่มอาหารยังไปได้

สหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะทางการเงินที่ตึงตัว อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่เฟดก็ยังคงขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ ท่ามกลางภาวะเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้คนในตลาดสหรัฐลดลง จนกระทบมาถึงการส่งออกสินค้าไทย ที่ต้องพึ่งพาทลาดสหรัฐเป็นหลักในสัดส่วนถึง 16.5% ของการส่งออกสินค้าไทยทั้งหมด

แม้ว่าในช่วง 9 เดือนแรกยอดส่งออกสหรัฐจะทะลุ 36,447 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 26.2% ซึ่งสูงกว่าอัตราเติบโตการส่งออกทั้งหมดของไทยในรอบ 9 เดือนก็ตาม แต่ผู้ส่งออกรายใหญ่บางรายได้แสดงความกังวลออกมาแล้วว่า ผู้นำเข้าสหรัฐกำลัง “ชะลอ” การนำเข้าสินค้าเพื่อลดสต็อกลง โดยจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้ชัดยิ่งขึ้นในช่วงไตรมาส 1/2566 นี้

ส่งออกไทยกำลังย่อตัวลง

นายเกรียงไกร เรียรณกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ได้รับ “สัญญา” ที่ผู้นำเข้าในตลาดสหรัฐกำลังลดการนำเข้าลงแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกของประเทศไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้าย “ย่อตัวลงจากก่อนหน้านี้ที่ขยายตัว 10.6%”

โดยปัจจัยสำคัญมาจากต้นทุนนำเข้าสินค้าไปสต็อกสูงขึ้น หลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการระบายสินค้าทำได้ช้าลง เพราะตลาดสหรัฐได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะ “กึ่งถดถอย กำลังซื้อหดตัว” การระบายสินค้าในสต็อกทำได้ช้าลง ดังนั้นผู้นำเข้าสหรัฐจึงใช้วิธีการนำเข้าสินค้าจากทั่วโลก

ความรุนแรงของสถานการณ์นี้ คาดว่าจะกินเวลายาวต่อเนื่องไปถึงปี 2566 โดยเป็นผลมาจากการปรับมาตรการทางเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเดิมสหรัฐใช้การออกพันธบัตร (QE) ผลิตเงินเข้าสู่ระบบในช่วงที่เกิดปัญหาโควิด 2-3 ปีก่อน แต่หลังจากนั้นปริมาณเงินล้นระบบ จึงปรับสูตรใช้มาตรการดูดเงินออกจากระบบหรือ QT ซึ่งเริ่มจากการดูดเดือนละ 47,500 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่เพียงพอจนต้องเพิ่มความแรงของการดูดเพิ่มขึ้นเป็น 95,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ควบคู่กับการใช้มาตรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% รวม 4 ครั้งไปถึง 3.75-4.00% เพื่อสกัดความร้อนแรงของเงินเฟ้อ และยังมีแนวโน้มว่า หากเงินเฟ้อไม่ลดลงจะปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องไปถึง 5-6%

“หลายเดือนที่ผ่านมาผู้ส่งออกจับตามผลจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้น และกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศลดลง ทำให้เกิดการถดถอยทางเศรษฐกิจ ซึ่งตอนนี้ทั้ง IMF และผู้เกี่ยวข้องประเมินว่า เศรษฐกิจสหรัฐได้เข้าสู่ภาวะกึ่งถดถอยแล้ว ซึ่งจะกระทบการส่งออกสินค้าไทยแน่ แต่ที่ผ่านมายังไม่เห็น จนเรามองภาพว่า การส่งออกโต 10.6% แต่หลังจากนี้จะเห็นชัดเจนในช่วง 2 เดือนสุดท้ายว่า การส่งออกย่อตัวลง อย่างไรก็ตาม ปีนี้ยังมองว่า ส่งออกจะโต 8% ได้ตามเป้า แต่ปีหน้าการส่งออกจะโตเหลือ 4% จากฐานที่สูงขึ้น เศรษฐกิจโลกถดถอย เป็นประเด็นที่มีการคุยกันในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC ดังนั้นประเด็นที่น่าห่วงสำหรับการส่งออกไทยคือ ปีหน้ากำลังซื้อทั่วโลกจะ

ลดลง ทั้งสหรัฐ-สหภาพยุโรป ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตราคาพลังงานสูงขึ้น รุนแรงจนกระทบค่าครองชีพ หลายประเทศเงินเพื่อทะลุ 10% กำลังซื้อจะลดลงแน่นอน” นายเกรียงไกรกล่าว

อัญมณีเครื่องประดับโดนแน่

นายเกรียงไกรกล่าวอีกว่า สินค้าที่จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรกจะเป็นสินค้าใน “กลุ่มที่ถึงพุ่มเฟิอย” เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ หรือแม้แต่เสื้อผ้าที่อาจจะสามารถยืดอายุการใช้งานไปก่อนได้ ขณะที่สินค้ายานยนต์ และส่วนประกอบอาจจะต้องระวังผลกระทบเรื่องนี้ไปเข้าซ้อนกับปัญหาซัพพลายเชนดิสรูปชั้นก่อนหน้านี้ ส่วนสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น่าจะยังพอไปได้ เพราะยังมีความจำเป็นต้องปรับตามเทคโนโลยี เช่นเดียวกับกลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นจะไม่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้จากสถิติการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐในช่วง 9 เดือนแรก ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ 6,694 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 27.50%, ผลิตภัณฑ์ยาง 3,368 ล้านเหรียญหรือ -9.70%, เครื่องโทรสาร อุปกรณ์และส่วนประกอบ 1,958 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 202%, อัญมณีและเครื่องประดับ 1,479 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 31.27%

เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ 1,203 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 36.01%, เหล็กและผลิตภัณฑ์ 1,145 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 12%, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 1,135 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 13.04%, รถยนต์ และส่วนประกอบ 1,119 ล้านเหรียญหรือ -5.63%, เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 1,051 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 38.15% และหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 935.4 ล้านเหรียญหรือขยายตัว 34.58%

ดังนั้นผู้ส่งออกจะต้องติดตามและปรับแผนตลอด เพราะปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ (geopolitic) เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังอนุญาตให้ส่งผ่าน ธัญพืชทางทะเลดำได้ และล่าสุดจะมีการแข่งขันอิหร่านอีกรอบ

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้ส่งออกไทยยังต้องเตรียมแผนรับมือกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกด้าน ทั้งค่าแรงงาน และล่าสุดค่าไฟฟ้าไทยสูงขึ้นหน่วยละ 4.72 บาท และมีโอกาสที่ไทยจะปรับค่าไฟเป็น 5-6 บาทปีหน้า หรือ “แพงกว่า” เวียดนามที่เก็บค่าไฟ 2.88 บาท ทั้งๆ ที่ประเทศไทยและเวียดนามต่างก็เป็นประเทศที่ต้องนำเข้า LNG มาผลิตไฟฟ้าเหมือนกัน “แต่ค่าไฟฟ้าของไทยแพงกว่า ทำให้ไทยเสียเปรียบ” หากผลิตและส่งออกสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อไปแข่งขันในตลาดเดียวกันกับสินค้าเวียดนาม

ดังนั้นภาครัฐจะต้อง “ทบทวนปรับโครงสร้างการบริหารจัดการต้นทุนพลังงาน” ว่า ทำไมเราจึงมีค่าไฟแพงกว่า และนี่ยังไม่นับรวมที่ไทยไม่มีแต้มต่อจากการทำ FTA ลดภาษีต่าง ๆ อีก ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขเชื่อว่าจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสินใจ “ลงทุน” หรือย้ายฐานการลงทุนของเอกชนในอนาคต

สหรัฐลดนำเข้าวัตถุดิบ

สอดคล้องกับที่นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ ผ่นวกกับตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI : Purchasing Managers Index) ของสหรัฐได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50.4 ในเดือนตุลาคม จากระดับ 52.0 ในเดือนกันยายน 2565 สะท้อนให้เห็นว่า “กำลังซื้อของสหรัฐลดลง” ส่งผลให้แนวโน้มผู้นำเข้าสหรัฐยิ่งลดการนำเข้าวัตถุดิบลงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ปัจจุบันพบว่า ผู้นำเข้าสหรัฐมีการนำเข้าชะลอลงบ้างแล้ว

“กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่สหรัฐลดการนำเข้าลง ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, ยางรถยนต์, เคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีแนวโน้มว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากกำลังซื้อไม่มี อีกทั้งมีโอกาสที่จะลดการนำเข้าไปถึงต้น

ปี 2566 จึงต้องติดตามปัจจัยการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการประชุมอีกครั้งในเดือน ธันวาคม 2565 นี้ หากมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง แนวโน้มที่ผู้นำเข้าจะนำเข้าสินค้าวัตถุดิบลดลงก็มีสูง รวมไปถึงค่า PMI ลดลงด้วย”

ทั้งนี้ หากเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยและดัชนี PMI เพิ่มขึ้น ก็มีโอกาสที่การนำเข้าจะยังคงมีอยู่ แต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนสินค้าอื่น อย่างเช่น เกษตร-อาหาร ที่ส่งออกปศุสัตว์ยังไม่มีปัญหา สหรัฐยังคงนำเข้าและมีอัตราขยายตัวอยู่

ขณะที่ตลาดอื่น เช่น ยุโรป ภาพรวมการนำเข้ายังคงโตต่อเนื่อง แต่เมื่อดูเป็นรายอุตสาหกรรม กลุ่มชิ้นส่วน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ การนำเข้าลดลง แต่การส่งออกเกษตรและอาหารโตต่อเนื่อง จึงทำให้ภาพรวม การส่งออกยังดี ส่วนเงินการนำเข้าในภาพรวมลดลงจากปัจจัยล็อกดาวน์

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยปี 2565 ภาพรวมยังขยายตัว 8-8.5% แต่การส่งออกในปี 2566 มองว่า อาจลดลงเหลือ 2-4% เนื่องจากยังมีปัจจัยราคาน้ำมันที่ยังสูงต่อเนื่อง เงินเฟ้อสูงในหลายประเทศ ตลาดหลักของ ไทยเศรษฐกิจยังไม่ดี ค่าเงินบาทยังผันผวน ส่วนปัจจัยบวกของไทยมีแค่การส่งออกอาหาร-เกษตร ยังเป็นตัว ขับเคลื่อนการส่งออกสำคัญ เนื่องจากหลายประเทศยังคงต้องการสินค้าในกลุ่มนี้มาก

อาหารขายได้แต่ราคาถูกลง

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และนายกิตติมศักดิ์สมาคมอาหาร สำเร็จรูป กล่าวว่า ต้นทุนดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ผู้นำเข้าสหรัฐมีภาระต้นทุน สถานการณ์การนำเข้าขณะนี้พบว่า ผู้นำเข้ายังมีสต็อกสินค้าอาหารไว้บางส่วน จึงมีการนำเข้าไปเพิ่มเติม “แต่ไม่มากนัก” และจะเลือกนำเข้าสินค้าที่มี ราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งสินค้าเกษตรและอาหารเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูง ยังถือว่าประหยัดที่สุดหากจะ นำไปประกอบอาหารรับประทานเอง จึงจะไปลดการสต็อกสินค้าคงทนก่อน เพราะหากยังไม่จำเป็นก็จะยืดอายุการ ใช้งานไปก่อนจะสั่งซื้อใหม่

ขณะที่แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วงโค้งสุดท้ายการส่งออกข้าวโดยเฉพาะ “ข้าว หอมมะลิ” ไปยังตลาดสหรัฐ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักนั้น เริ่มมีสัญญาณแล้วว่าผู้นำเข้าจะลดการนำเข้าข้าวไปสต็อก เพราะต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น

สมมุติว่า จากเดิมเคยนำเข้าไปสต็อก 100% ก็เหลือประมาณ 50-60% เพื่อจะระบายสต็อกเก่าที่ยังมี เหลือจำนวนมากออกไปก่อน ประเด็นนี้จึงทำให้ราคาส่งออกข้าวไม่ขยับขึ้นมากนัก โดยราคาข้าวหอมมะลิส่งออก เฉลี่ยที่ 700 เหรียญ/ตัน ซึ่งเมื่อคิดทอนกลับมาเป็นข้าวเปลือกจะอยู่ที่ประมาณ 12,000-13,000 บาท
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พิษน้ำท่วม ดันเคลม ประกันนาข้าวพุ่ง

สมาคมประกันวินาศภัยไทยชี้ปีนี้ประกันนาข้าวเคลมสูง ตัวเลขล่าสุดคาดต้องจ่ายสินไหมทดแทนกว่า 1.4 พันล้านบาท แฉหลายพื้นที่เสียหายเจอทั้ง “น้ำท่วม-ภัยแล้ง” โชนอีสานอ่วมสุด กรณีเลวร้ายสุดคาดอัตราเคลมแตะ 80% ระบุบริษัทประกันไทยไม่น่าห่วง เหตุส่วนใหญ่ทำประกันภัยต่อไปต่างประเทศถึง 80%

นางสาวกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผย “ประชาชาติ ธุรกิจ” ว่า บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2565 ทั้งสิ้น 1,437 ล้านบาท (ณ 14 พ.ย. 2565) คิดเป็นอัตราความเสียหาย (loss ratio) ในสัดส่วน 60.30% ของ

เบี้ยรับรวมที่ 2,383 ล้านบาท (จนถึง 4 พ.ย. 2565 อนุมัติจ่ายเคลมไปแล้ว 42.83 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากภัยน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยปีนี้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโซนพื้นที่ภาคอีสาน อาทิ อุบลราชธานี, สุรินทร์, ศรีสะเกษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ปีนี้มีพื้นที่รับประกันข้าวนาปีทั่วประเทศ 26.84 ล้านไร่ คิดเป็น 45.78% จากพื้นที่เพาะปลูกรวม 58.64 ล้านไร่ แยกเป็น พอร์ตลูกค้าสินเชื่อบริษัทเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 26.49 ล้านไร่ คิดเป็นเบี้ยรับที่ 2,319 ล้านบาท ดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมส่วนนี้ไปแล้ว 1,245 ล้านบาท ที่เหลือเป็นพอร์ตลูกค้าสมัครใจซื้อเองในส่วนของรับประกันภัยพื้นฐาน (tier 1) 2.67 แสนไร่ และการรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจของเกษตรกร (tier 2) อีก 8.7 หมื่นไร่ ซึ่งสองส่วนนี้คิดเป็นเบี้ยรับ 63.3 ล้านบาท จ่ายเคลมไปแล้ว 191.37 ล้านบาท

“ปีนี้ลูกค้าที่ถือพอร์ทซื้อประกัน tier 2 น้อยลง เนื่องจากไม่ยอมจ่ายเบี้ยเอง เพราะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีแดง ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพง”

นางสาวกัลยา กล่าวว่า หากนับตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 11 ปี บริษัทประกันดำเนินการจ่ายเคลมสินไหมในโครงการรับประกันภัยข้าวนาปีไปแล้ว 14,293 ล้านบาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย 77.21% ของเบี้ยรับ 18,513 ล้านบาท โดยขาดทุน 4 ปีด้วยกัน ประกอบด้วย ปี 2554 ที่มีอัตราความเสียหาย 598.40%, ปี 2555 อัตราความเสียหาย 294.60%, ปี 2560 มีอัตราความเสียหาย 103.60% และปี 2562 อัตราความเสียหาย 222.70%

ส่วนปี 2565 คาดการณ์ อัตราความเสียหายในกรณีเลวร้ายที่สุด น่าจะประมาณ 80% ของเบี้ยรวม (กรณีพื้นที่ปลูกข้าวโซนภาคใต้ไม่เกิดความเสียหายหนัก ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเปิดขายประกันไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้)

“การรับประกันข้าวนาปีปีนี้ แทบจะไม่มีกำไร เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายหนี้สินส่วนอื่นอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ดี บริษัทประกันในประเทศคงไม่ได้กระทบอะไรมาก เพราะรับประกันไว้เองแค่สัดส่วน 20% และส่งประกันภัยต่อสูงถึง 80% แต่หากดูวัฏจักรยอดเคลม จากสถิติในอดีตแล้ว ถือว่าช่วงปีนี้เคลมเริ่มกลับมาสูงจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่เคลมต่ำ”

นางสาวกัลยา กล่าวว่า อีกว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทประกันค่อนข้างเข้มงวดในการเลือกบริษัทประกันภัยต่อ (รีอินชัวร์) เข้ามารับงานโครงการรับประกันภัยข้าวนาปี โดยได้ตัดสิทธิรีอินชัวร์ไป 1 ราย หลังจากพบว่า ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ลง เนื่องจากมีปัญหาภายใน และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่

“ปีนี้การทำงานถือว่าเราจ่ายเคลมเร็วขึ้น ภายใน 7 วัน โดยรีอินชัวร์จะโอนเงินจ่ายเคลมตรงมาที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเลย จากแต่ก่อนโอนเงินจ่ายเคลมไปให้บริษัทประกัน เบี้ยประกันก็เช่นเดียวกัน เราก็จ่ายตรงให้กับรีอินชัวร์เลย ทำให้ช่วยลดปัญหาเงินไปกระจุกตัวที่บริษัทประกัน หรือรีอินชัวร์ส่งเงินเคลมมาซ้ำ

จึงไม่กังวลการจ่ายเงินหากเกิดเคลมสินไหม” นางสาวกัลยา กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่มีมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะจากตลาดในแถบยุโรปที่มีความต้องการข้าวหอมมากขึ้น โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับ 425-430 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า (ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564) ขณะที่วงการค้าระบุว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ระดับนี้หรืออาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่จะมาถึง เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดหลัก เช่น ฟิลิปปินส์ และจีน มักจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี ในขณะที่อุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณจำกัด

วงการค้าคาดว่า ในปีนี้เวียดนามน่าจะส่งออกได้เกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 6.3-6.5 ล้านตัน

ขณะที่สำนักข่าว VNA รายงานว่า กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (The Ministry of Agriculture and Rural Development; MARĐ) ได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โดยระบุว่า เวียดนามกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าว 7 ล้านตันในปี

โดยผู้เชี่ยวชาญในการประชุมได้มีการแบ่งปันมุมมองว่าราคาข้าวเวียดนามจะยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองจะผลักดันความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ส่งออกใช้โอกาสนี้ในการเข้าถึงและขยายตลาดข้าวให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากปริมาณการส่งออกของเวียดนามยังคงอยู่ที่มากกว่า 400,000 ตันต่อเดือนในช่วงสองเดือนที่เหลือของปีนี้ จะทำให้ปริมาณการส่งออกข้าวทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 6.8-7 ล้านตัน

นาย Le Thanh Hoa รองผู้อำนวยการองค์การแปรรูปและพัฒนาตลาดเกษตร (The Agro Processing and Market Development Authority (AgroTrade)) ได้ขอให้ภาคธุรกิจให้ความสนใจกับตลาดจีนมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่และมีแนวโน้มสำหรับผลิตผลทางการเกษตรของเวียดนาม แต่จีนได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการนำเข้า ตั้งแต่การกักกันพืชไปจนถึงการบรรจุ การติดตามแหล่งกำเนิดและพื้นที่ปลูก

ในปัจจุบันนี้ บริษัทส่งออกข้าวของเวียดนาม 22 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้และเวียดนามได้เสนอให้จีนเพิ่มจำนวนบริษัทที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้มากขึ้น

นอกจากตลาดจีนแล้ว ตลาดสหภาพยุโรป (EU) และสหราชอาณาจักรยังคงเป็นตลาดสำคัญของเวียดนาม โดยทางการได้แนะนำให้ผู้ส่งออกกระชับความสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและหน่วยงานแปรรูปมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านเทคนิคของผู้นำเข้า ดังนั้นจึงควรใช้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และโควตาการส่งออกให้มากขึ้น

กรมศุลกากรเวียดนาม (the Customs Department) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 713,546 ตัน มูลค่าประมาณ 341.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.4% และ 5.9% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เดือนตุลาคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 618,120 ตัน มูลค่าประมาณ 321.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 520.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน) และถ้าเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ปริมาณเพิ่มขึ้น 22.3% มูลค่าเพิ่มขึ้น 23.9% และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.3% (เดือนกันยายน 2565 เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 583,203 ตัน มูลค่าประมาณ 275.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 472 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ตลาดสำคัญในเดือนตุลาคม 2565 ได้แก่ ฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกจำนวน 268,787 ตัน มูลค่าประมาณ 122.907 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 45.4% และ 50.6%เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ขณะที่ส่งออกไปยังประเทศจีนจำนวน 131,609 ตัน มูลค่าประมาณ 63.306 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 24.7% และ 26.1% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565

ในช่วง 10 เดือนของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน 6,084,769 ตัน มูลค่าประมาณ 2,945.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 484.0 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.4% มูลค่าเพิ่มขึ้น 7.6% แต่ราคาส่งออกเฉลี่ยลดลง 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 เวียดนามส่งออกข้าวได้ 5,183,112 ตัน มูลค่าประมาณ 2,737.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 528.1 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ตลาดสำคัญในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกจำนวน 2,739,698 ตัน มูลค่า 1,266.443 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 33.84% มูลค่าเพิ่มขึ้น 18.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45.03% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด และ 43.0% ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมด ตามลำดับ ตามด้วยประเทศจีน 757,575 ตัน มูลค่าประมาณ 382.676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 18.01% และมูลค่าลดลง 16.78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12.45% และ 12.99% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ ประเทศไต้หวัน 588,621 ตัน มูลค่าประมาณ 264.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 88.43% มูลค่าเพิ่มขึ้น 66.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.67% และ 8.98% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศกาน่า 393,522 ตัน มูลค่าประมาณ 206.571 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 22.86% และมูลค่าลดลง 31.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6.47% และ 7.01% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ประเทศมาเลเซีย 396,263 ตัน มูลค่าประมาณ 179.888 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 57.21% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 44.03% เมื่อเทียบกับปีก่อน (คิดเป็นสัดส่วน 6.51% และ 6.11% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ประเทศสิงคโปร์ 81,482 ตัน มูลค่าประมาณ 44.668 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 16.53% และ 21.05% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1.34% และ 1.52% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) ฮองกง 58,360 ตัน มูลค่า 33.214 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 12.57% และมูลค่าลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.96% และ 1.13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) อินโดนีเซีย 56,851 ตัน มูลค่าประมาณ 27.619 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 49.81% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.09% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.93% และ 0.94% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) โมซัมบิก 45,422 ตัน มูลค่า 24.102 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 9.22% มูลค่าลดลง 16.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.75% และ 0.82% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 36,526 ตัน มูลค่าประมาณ 22.652 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 3.07% มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 0.6% และ 0.77% ของการส่งออกข้าวทั้งหมดตามลำดับ)

ออสเตรเลีย 32,129 ตัน มูลค่าประมาณ 21.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 6.74% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบีย 26,181 ตัน มูลค่าประมาณ 17.177

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 24.12% และมูลค่าเพิ่ม 22.28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ 20,154 ตัน มูลค่าประมาณ 15.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 56.37% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 57.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา บังกลาเทศ 22,338 ตัน มูลค่าประมาณ 11.241 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 58.02% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 65.04% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตุรกี 16,416 ตัน มูลค่าประมาณ 8.815 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 1,141.75% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 825.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใต้หวัน 15,878 ตัน มูลค่าประมาณ 7.756 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 11.66% แต่มูลค่าลดลง 1.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนเธอร์แลนด์ 10,577 ตัน มูลค่าประมาณ 7.088 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 26.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 25.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

แทนซาเนีย 9,045 ตัน มูลค่าประมาณ 5.884 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 24.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 26.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โปแลนด์ 5,997 ตัน มูลค่าประมาณ 4.051 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 1.19% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 4.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มาแอฟริกาใต้ 5,311 ตัน มูลค่าประมาณ 3.604 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 6.56% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รัสเซีย 4,558 ตัน มูลค่าประมาณ 2.729 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 164.08% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 114.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ฝรั่งเศส 3,401 ตัน มูลค่าประมาณ 2.459 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 7.66% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เซเนกัล 2,358 ตัน มูลค่าประมาณ 1.391 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 356.98% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 334.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สเปน 1,423 ตัน มูลค่าประมาณ 1.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเพิ่มขึ้น 191% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 227.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เบลเยียม 1,508 ตัน มูลค่าประมาณ 0.863 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 44.42% และมูลค่าลดลง 49.99% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แองโกล่า 1,092 ตัน มูลค่าประมาณ 0.608 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณลดลง 31.66% และมูลค่าลดลง 26.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา บรูไน 1,300 ตัน มูลค่าประมาณ 0.556 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

สำนักข่าว THE PHNOM PENH POST รายงานโดยอ้างผู้มากลุ่มธุรกิจข้าวของกัมพูชาว่า พันธุ์ข้าวหอมผกาลำดวน (Phka Rumduol) ของกัมพูชาได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก (World's Best Rice) เป็นครั้งที่ 5 ในการประชุมข้าวโลก TRT World Rice Conference 2022 ซึ่งจัดโดยองค์กร The Rice Trader ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตรของกัมพูชา (Cambodian Agricultural Research and Development Institute) ระบุว่า ได้แจกจ่ายข้าวพันธุ์นี้ให้เกษตรกรใช้ปลูกในปี 2542 หลังจากพัฒนาและทดลองมากกว่า 10 ปี โดยข้าวหอมพันธุ์ผกาลำดวน เป็นข้าวหอมเมล็ดยาวพันธุ์หนึ่งที่กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของผู้ซื้อจากต่างประเทศ และเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่ส่งออกภายใต้เครื่องหมายรับรอง อังคอร์ มะลิ (Angkor Malys)

นาย Song Saran ประธานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) และประธานบริษัท Amru Rice Cambodia จำกัด กล่าวว่ารางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมข้าวในประเทศ โดยเขาขอขอบคุณทีมงานสมาพันธ์ข้าวกัมพูชา ชาวนา สมาชิกโรงสีข้าว ชุมชนเกษตรกร และกระทรวงเกษตร

และการค้าที่สนับสนุนการผลิตข้าวที่ดีที่สุด ทำให้กัมพูชามีส่วนร่วมในการแข่งขันและสามารถนำรางวัลชนะเลิศกลับ
กัมพูชา โดยก่อนหน้านี้ข้าวหอมผลาลำดวน เคยได้รับรางวัลมาแล้ว 4 ครั้ง เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2555-
2557 และอีกครั้งในปี 2561 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ข้าวหอมผลาลำดวน ครองอันดับสอง 3 ปีซ้อนตั้งแต่ปี
2558-2560

นาย Lay Chhun Hour รองประธาน CRF และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Rice Import
Export Co Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดพระตะบอง และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เป็นบุคคลสำคัญที่อยู่
เบื้องหลังการมีส่วนร่วมของข้าวหอมผลาลำดวน ในการแข่งขันปีนี้

นาย Chhun Hour มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งต่อบทบาทของธุรกิจข้าวกัมพูชาที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดย
กล่าวว่ารางวัลนี้จะส่งผลให้การส่งออกเพิ่มขึ้นและเกิดประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายสำหรับชุมชน ซึ่งการสร้างชื่อใน
ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพของข้าวกัมพูชาต่อไปและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น นาย Chhun Hour ยังระบุว่า ข้าวที่
ปลูกในประเทศจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม ความชื้น และ รูปร่างลักษณะของข้าว
จึงจะได้รับรางวัล

ขณะที่นาย Dith Tina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Minister of Agriculture,
Forestry and Fisheries) ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแสดงความยินดี
อย่างสุดซึ้งที่ข้าวหอมผลาลำดวน ได้รับรางวัลครั้งที่ 5 ในฐานะข้าวที่ดีที่สุดในโลก โดยกล่าวว่ารางวัลเกียรติยศนี้จะ
นำความภาคภูมิใจมาสู่กัมพูชา

นาย Mak Chamroeun ประธานบริษัท AgriBee (Cambodia) Plc. แสดงความชื่นชมยินดีกับผลการ
ประชุมข้าวโลกในปีนี้ โดยกล่าวว่า การได้รับรางวัลนี้จะช่วยให้ภาคการส่งออกข้าวของกัมพูชาสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่นๆ ได้ดีขึ้น ซึ่งการคว้าชัยครั้งที่ 5 นี้เป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับ CRF และรัฐบาล และเป็นการ
เสริมชื่อเสียงของข้าวสารกัมพูชาให้เป็นตัวเลือกที่ดี
ที่มา *Oryza.com* และ *THE PHNOM PENH POST*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างผู้บริหารระดับสูงของ Bulog หน่วยงาน Bulog ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ด้านโลจิสติกส์ของอินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะจัดหาข้าวจำนวนประมาณ 1.11 ล้านตันจากการเก็บเกี่ยวข้าวในปี 2023

ทั้งนี้ ในการรายงานต่อการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ของ Bulog
ระบุว่าสต็อกข้าวของ Bulog ในเดือนพฤศจิกายน 2565 อยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน

สำนักข่าว Antara News รายงานว่าสภาผู้แทนราษฎร (the House of Representatives; DPR) ได้
เรียกร้องให้สำนักงานอาหารแห่งชาติ (the National Food Agency; Bapanas) ดำเนินการตามปริมาณสำรองข้าว
ของรัฐบาล เนื่องจากสต็อกของ Bulog มีเพียง 651,437 ตัน ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ที่ 1.3 ล้านตัน โดยสมาชิกสภาได้
ย้ำว่าการสำรองข้าวของรัฐบาลต้องเพิ่มจากผลผลิตในประเทศ ไม่ใช่จากการนำเข้า

ดังนั้น Bulog จึงได้ตั้งเป้าหมายในการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในท้องถิ่นจำนวน 1.11 ล้านตันในปีหน้า
เพื่อให้เพียงพอกับสต็อกสำรองของรัฐบาลที่ 1.3 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กันยายน 2565 มีจำนวนประมาณ 1.45089 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 45 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 10.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.61318 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2565 แต่เพิ่มขึ้นลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.33236 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.11238 ล้านตัน ลดลงประมาณ 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.15117 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 7.7% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 4 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 16.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.13461 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.62816 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.54302 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 43.3% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 20 วัน) แต่ลดลงประมาณ 8.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.68702 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 0.71034 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.63816 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 49.0% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 22 วัน) แต่ลดลงประมาณ 10.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.79155 ล้านตัน ในเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สำนักงานศุลกากรจีนได้รายงานปริมาณการนำเข้าข้าวของจีนในเดือนกันยายน 2565 มีจำนวน 488,306 ตัน โดยปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 6,601 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 1.37% (ปริมาณนำเข้าข้าวในเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 481,705 ตัน) โดยจีนนำเข้าข้าวจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 1.อินเดียจำนวน 263,045 ตัน 2.ปากีสถานจำนวน 21,065 ตัน และ 3.เวียดนามจำนวน 71,946 ตัน

ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน 2565 จีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยจำนวน 59,418 ตัน มูลค่าประมาณ 27.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าลดลง 16% และ 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการนำเข้าจำนวน 70,627 ตัน มูลค่าประมาณ 32.785 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กันยายน 2565) จีนนำเข้าข้าวสาร (พิกัดสินค้า 1006) จากไทยจำนวน 483,072 ตัน มูลค่าประมาณ 261.613 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 42% และ 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการนำเข้าจำนวน 339,177 ตัน มูลค่าประมาณ 206.789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 227,200 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.44% เมื่อเทียบกับปริมาณ 226,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 131,300 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.57% เมื่อเทียบกับ 123,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,900 ตัน ข้าวหอม 122,400 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.8% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 6.05% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 54.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 54,400 ตัน ลดลง 11.97% เมื่อเทียบกับ 61,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2564 (ประกอบด้วยข้าวหอม 50,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.9% ลดลง 12.45% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 27.3%) ประเทศกัมพูชาประมาณ 9,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 3.06% และสัดส่วนลดลง 2.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2564) ประเทศจีนประมาณ 18,800 ตัน เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 8.3%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 2,800 ตัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) และประเทศอื่นๆ 10,400 ตัน เพิ่มขึ้น 1.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.6%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-ตุลาคม 2565) มีปริมาณ 7,921 ตัน ลดลง 72.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,070 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 6,900 ตัน ลดลง 20.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,647 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังสหรัฐฯ 608 ตัน ลดลง 5.44% เมื่อเทียบกับ 643 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดา 118 ตัน ลดลง 15.1% เมื่อเทียบกับ 139 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วง 10 เดือนแรกฮ่องกงไม่มีการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีน (ลดลง 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีการส่งออกจำนวน 17,415 ตัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 256 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 151 แห่ง สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนตุลาคม 2565 รวม 12,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 11,500 ตัน

สำหรับอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยในปี 2021 อยู่ที่ประมาณ 37 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ลดลงประมาณ 7.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 40 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2020 และลดลงประมาณ 21.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.77 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 6.77 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.82 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับ 4.82 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.80 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.77 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.71 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.62 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 11.20 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 11.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 13.28 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.19 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forests, and Fisheries; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 58,000 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศสหรัฐฯ จำนวน 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 2.ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 3.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 4.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 5.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 6.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 ธันวาคม 2565 – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการประมูลปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 58,000 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากสหรัฐฯจำนวน 13,000 ตัน และจากจีนจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 7 ราย (เสนอข้าวจำนวนรวม 87,000 ตัน)

2.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากไทยจำนวนรวม 33000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 16 ราย (เสนอข้าวจำนวน 132,000 ตัน) โดยราคาประมูลเฉลี่ยที่ไม่รวมภาษี 142,539 เยนต่อตัน (ประมาณ 1,019 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) หรือราคารวมภาษีที่ 153,942 เยนต่อตัน (ประมาณ 1,100 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_marice/attach/pdf/index-85.pdf)

ในปีงบประมาณ 2022 นี้ (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) ญี่ปุ่นจัดการประมูลแบบ Ordinary import ไปแล้ว (รวมครั้งนี้) 7 ครั้ง ซึ่งญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 176,280 ตัน (สัดส่วนประมาณ 63.8% ของข้าวที่ประมูลได้ 276,280 ตัน) ประกอบด้วย ข้าวสารเมล็ดยาว 174,200 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 2,080 ตัน

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ

2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 25,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวเต็มเมล็ด (ข้าวกล้องหรือข้าวสาร) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหักจำนวน 2,500 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2565) และส่งมอบวันที่ 30 เมษายน 2566 (ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2566) ผลการประมูลปรากฏว่ามีการประมูลได้ 1,261 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 1,061 ตัน และข้าวหัก 200 ตัน โดยในส่วนของข้าวเต็มเมล็ด ประกอบด้วย ข้าวจากประเทศอาร์เจนตินา 96 ตัน อินเดีย 300 ตัน ไทย 567 ตัน และปากีสถาน 98 ตัน และข้าวหักจากประเทศอาร์เจนตินา 200 ตัน

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_sbsrice/attach/pdf/index-82.pdf)

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ทั้ง 3 ครั้ง (รวมครั้งนี้) ญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้รวม 3,330 ตัน โดยซื้อข้าวจากไทยรวม 1,490 ตัน (สัดส่วน 44.74% ของข้าวที่ประมูลได้) ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด 1,090 ตัน และข้าวหัก 400 ตัน

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 6,480 ตัน

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-125.pdf)

ทั้งนี้ การประมูลนำเข้าข้าวในระบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2022/23 (เมษายน 2565- มีนาคม 2566) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP จำนวน 1,080 ตันนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอในการประมูลครั้งนี้

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ของปี 2022 (Announcement of bidding for purchase of TRQ rice for 2022) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 (เปิดรับลงทะเบียนการประมูลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าว (non-glutinous rice) รวมทั้งหมด 63,672 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐฯ (US No.3) จำนวน 14,550 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ท่าเรือ Masan

2.ข้าวสารเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice medium grain) จากสหรัฐอเมริกา (US No.1) จำนวน 5,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566 ที่ท่าเรือ Busan

3.ข้าวสารเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice medium grain) จากสหรัฐอเมริกา (US No.1) จำนวน 5,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566 ที่ท่าเรือ Busan

4.ข้าวสารเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous milled rice medium grain) จากสหรัฐอเมริกา (US No.1) จำนวน 20,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2566 ที่ท่าเรือ Busan

5.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐอเมริกา (US No.3) จำนวน 14,572 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ท่าเรือ Incheon

6.ข้าวกล้องเมล็ดกลางที่ไม่ใช่ข้าวเหนียว (non-glutinous brown rice medium grain) จากสหรัฐอเมริกา (US No.3) จำนวน 14,550 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ท่าเรือ Mokpo

รายละเอียดที่ <https://www.at.or.kr/download.action?attachId=100100>

หน่วยงาน Korea Agri-Fisheries and Food Trade Corporation (KAFTC or aT) ภายใต้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกประกาศกำหนดมาตรการโควต้าภาษี (Tariff Rate Quota; TRQ) สำหรับปี 2022 โดยระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 การประกาศการประมูลจะมีกำหนดออกประกาศในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน และ มิถุนายน และในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 การประมูลจะมีขึ้นสองหรือสามครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในประเทศ โดยมีการกำหนดปริมาณโควต้ารายประเทศ (country-specific quotas) ดังนี้ 1.ประเทศจีน 157,195 ตัน 2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 132,304 ตัน 3.ประเทศเวียดนาม 55,112 ตัน 4.ประเทศไทย 28,494 ตัน 5.ประเทศออสเตรเลีย 15,595 ตัน และมีโควต้า Global Quota จำนวน 20,000 ตัน

สำนักข่าว XINHUA รายงานว่า สำนักงานสถิติเกาหลีใต้ (Statistics Korea) เปิดเผยผลผลิตข้าวของประเทศไทยในปี 2022 นี้ลดลงเพราะสภาพอากาศเลวร้าย โดยผลผลิตรวมอยู่ที่ 3,764,000 ตัน ลดลง 3% จากปีก่อน ซึ่งผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้ในปีนี้อาจลดลง หลังจากเติบโต 10.7% ในปีก่อน โดยผลผลิตข้าวของเกาหลีใต้เคยลดลงติดต่อกัน 5 ปี ระหว่างปี 2016-2020

สำนักงานสถิติฯ ระบุว่า ผลผลิตข้าวที่ลดลงได้รับผลกระทบจากการขาดวันที่มีแสงแดดส่องและปริมาณน้ำฝนอย่างเพียงพอ รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากพายุไต้ฝุ่นฮินนามนอร์ (Hinnamnorr) โดยขนาดพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วเกาหลีใต้ในปีนี้อาจลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 4.54 ล้านไร่ ซึ่งทำให้ผลผลิตลดลงอีกโดยผลผลิตในปี 2022 ลดลงประมาณ 2.3%

ทั้งนี้ การบริโภคข้าวในเกาหลีใต้ลดลงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาตามพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่สัปดาห์ก่อนราคาทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากผู้ซื้อต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 373-378 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

ผู้ส่งออกในเมือง Kakinada ในรัฐ Andhra Pradesh ทางตอนใต้กล่าวว่า ในปีนี้รัฐบาลได้กำหนดราคาซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ในราคาที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกจำเป็นต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อให้ได้ข้าวที่ต้องการ โดยรัฐบาลอินเดียได้ปรับขึ้นราคาที่จะซื้อข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่จากขานาอีกประมาณ 5.2% จากปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 ปี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ขานาเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต

กระทรวงพาณิชย์ (the Commerce Ministry) แถลงว่า การส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรก (เมษายน-ตุลาคม 2565) ของปีงบประมาณ 2022/23 (เมษายน 2565-มีนาคม 2566) มีมูลค่าประมาณ 6.19 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 16.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนตุลาคม 2565 มูลค่าการส่งออกข้าวอยู่ที่ประมาณ 703.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 1.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

การส่งออกข้าวที่ลดลงเมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็นผลมาจากการตัดสินใจของรัฐบาลในการกำหนดข้อจำกัดในการส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานภายในประเทศเพียงพอหลังจากที่ประเทศประสบปัญหาฝนตกไม่ทั่วถึงในช่วงฤดูมรสุม (มิถุนายน-กันยายน)

โดยข้าวบาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 2.28 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 37.36% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีมูลค่าส่งออกประมาณ 3.207 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าว Business Standard รายงานว่า รัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการห้ามส่งออกปลายข้าว เนื่องจากราคาข้าวเริ่มลดลงแล้ว หลังจากที่รัฐบาลเริ่มโครงการจัดหาข้าวในฤดู Kharif ที่กำลังดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตาม คาดว่ารัฐบาลจะยังไม่ยกเลิกการห้ามส่งออกปลายข้าวในทันที แต่อาจกำหนดมาตรการบางอย่างเพื่อผ่อนคลาย

ก่อนหน้านี้ ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2565 ส่วนแบ่งการส่งออกปลายข้าวในการส่งออกข้าวทั้งหมดของอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 23% จาก 1.34% ในปี 2019 จึงทำให้รัฐบาลอินเดียสั่งห้ามการส่งออกปลายข้าวในเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตที่อาจจะลดลง เนื่องจากในช่วงฤดูฝนของปีนี้ (มิถุนายน-กันยายน) การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับราคาข้าวในประเทศที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการที่จะทำให้มั่นใจว่าจะมีอุปทานข้าวมีเพียงพอในตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมเอทานอลและอาหารสำหรับสัตว์ปีก

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาข้าวในประเทศเริ่มอ่อนตัวลง ขณะที่โครงการจัดซื้อข้าวของรัฐบาลยังดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และความต้องการจากโรงสีในภาคใต้ จึงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลมีการทบทวนมาตรการห้ามส่งออกปลายข้าวก็เป็นได้

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare (MOAFW) รายงานว่า ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เกษตรกรได้เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง หรือ Rabi crop ไปแล้วประมาณ 5.018 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นประมาณ 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.506 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ฤดูการผลิต

รอง หรือ Rabi crop ของอินเดีย จะเริ่มการหว่านเมล็ดในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี

ที่มา *Oryza.com*

อิรัก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองคูไบ รายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรอิรักเตรียมพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 120-130 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการจัดทำงบประมาณมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ อิรักจัดการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อเดือนตุลาคม 2564 แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลับยังไม่สามารถจัดตั้งคณะรัฐบาลได้ ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2565 สภานิติบัญญัติของอิรักมีมติเสียงข้างมากเลือกนายอับดุล ลาทีฟ ราซิด ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ โดยมีนายโมฮัมเหม็ด ซือฮะห์ อัล-ซูดานี เป็นนายกรัฐมนตรี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อิรักเผชิญวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำทำให้รายได้ลดลง ตลอดจนการต่อสู้กับกลุ่ม ISIS และวิกฤตการณ์เมืองเนื่องจากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้แม้จะผ่านการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้วเกือบ 1 ปี

การคำนวณวงเงินงบประมาณคาดว่าจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันที่สันนิษฐานไว้ระหว่าง 70 ถึง 80 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ทั้งนี้รายได้จากน้ำมันคิดเป็นประมาณ 95% ของรายได้ของรัฐบาลกลางในอิรัก โดยธนาคารกลางอิรักได้เปิดเผยเมื่อต้นเดือนตุลาคม ว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของอิรักอยู่ที่ 85 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2546 ในขณะที่กระทรวงน้ำมันระบุว่า การส่งออกน้ำมันในช่วงเดือนตุลาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.382 ล้านบาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้ 9.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราคาเฉลี่ยต่อบาร์เรลอยู่ที่ 88.31 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งรายได้จากน้ำมันรายเดือนของอิรักแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ และเกินระดับ 10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในบางเดือน โดยขณะนี้ประเทศอิรักได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำเป็น 130.4 ตันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และอิรักเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสองของโอเปกครองจากซาอุดีอาระเบีย

รัฐสภาในช่วงรัฐบาลชั่วคราวของอิรักพยายามผลักดันให้ร่างกฎหมายฉุกเฉินเพื่อความมั่นคงและพัฒนาด้านอาหารของประเทศ (The Emergency Law for Food Security and Development) ได้ตั้งงบประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้อุดหนุนด้านอาหาร ปรับปรุงด้านพลังงาน เช่น ใช้งบประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อซื้อข้าวสาลีจากเกษตรกรในท้องถิ่นและตลาดต่างประเทศ เพื่อใช้สำหรับโครงการปันส่วนอาหาร (Iraq Public Distribution System (PDS—Ration Cards) ที่ดำเนินการโดยรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิรักได้เน้นถึงความจำเป็นในการใช้สินค้าคุณภาพสูงที่ผ่านระบบบัตรปันส่วนในระหว่างการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยสินค้าที่ใช้แจกจ่ายรายเดือน เช่น แป้งสาลี ข้าว น้ำตาล น้ำมันปรุงอาหาร และนมผงสำหรับทารก

นอกจากนี้การทำการเกษตรในประเทศได้ลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน เนื่องจากสภาพภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้ครัวเรือนทั่วประเทศมีความเสี่ยงและความท้าทายในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ เพราะการเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ผักและผลไม้ในประเทศต้องประสบกับวิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ต่ำเป็นประวัติการณ์และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับปัญหาแม่น้ำยูเฟรติสและไทกริส ที่ไหล

ผ่านหลายประเทศก่อนมาถึงอิรักถูกกั้น ซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้อิรักที่พึ่งพาแม่น้ำแห่งนี้สำหรับการเพาะปลูกและสร้างกระแสไฟฟ้า โดยคาดว่าปีนี้รัฐบาลจะนำเข้าธัญพืชและอาหารสำหรับใช้ในโครงการ PDS มากขึ้น
ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565-31 สิงหาคม 2566) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-15 พฤศจิกายน 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 269,359 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,579 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 52,563 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 86.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,207 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 216,796 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 165,372 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 81,222 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 53,324 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 45,829 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 พฤศจิกายน 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 51,068 ตัน ฝรั่งเศส 44,000 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,406 ตัน เบลเยียม 21,564 ตัน โปรตุเกส 18,272 ตัน โรมานี 16,290 ตัน โปแลนด์ 14,152 ตัน สเปน 13,591 ตัน เยอรมนี 11,824 ตัน บัลแกเรีย 11,627 ตัน สาธารณรัฐเชค 9,779 ตัน สวีเดน 5,480 ตัน สโลวาเกีย 3,604 ตัน เดนมาร์ก 1,717 ตัน ไอร์แลนด์ 1,546 ตัน อังการี 1,545 ตัน ออสเตรีย 1,147 ตัน ไชปรัส 1,035 ตัน ฟินแลนด์ 886 ตัน ลิทัวเนีย 725 ตัน มอลต้า 620 ตัน ลัตเวีย 452 ตัน เอสโตเนีย 295 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,558,192 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 40.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,108,541 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 351,626 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 76.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 198,806 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,206,566 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 909,735 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 547,065 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.014% เมื่อเทียบกับจำนวน 359,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 258,104 ตัน ฝรั่งเศส 234,659 ตัน สเปน 223,106 ตัน เนเธอร์แลนด์ 221,312 ตัน โปแลนด์ 113,135 ตัน เบลเยียม 99,822 ตัน โปรตุเกส 94,007 ตัน เยอรมนี 82,363 ตัน บัลแกเรีย 62,682 ตัน สาธารณรัฐเชค 37,105 ตัน สวีเดน 35,756 ตัน โรมานี 17,045 ตัน ลิทัวเนีย 14,404 ตัน ไอร์แลนด์ 13,702 ตัน เดนมาร์ก 10,036 ตัน กรีซ 7,741 ตัน สโลวาเกีย 7,675 ตัน ออสเตรีย 6,318 ตัน อังการี 5,372 ตัน ฟินแลนด์ 5,149 ตัน ไชปรัส 4,767 ตัน มอลต้า 2,581 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2022/23 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 19,296 ตัน ลดลง 46.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 16,112 ตัน

เพิ่มขึ้น 36.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 11,977 ตัน เพิ่มขึ้น 25.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 9,524 ตัน เพิ่มขึ้น 140.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนาม 4,023 ตัน เพิ่มขึ้น 3,220.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 57,037 ตัน เพิ่มขึ้น 308.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 36,377 ตัน เพิ่มขึ้น 50.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 28,372 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 18,259 ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 13,143 ตัน เพิ่มขึ้น 17.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 47,449 ตัน เพิ่มขึ้น 130.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 21,373 ตัน เพิ่มขึ้น 293.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 12,847 ตัน เพิ่มขึ้น 1,614.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 5,563 ตัน เพิ่มขึ้น 27.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 3,451 ตัน ลดลง 56.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น โปรตุเกส 16,298 ตัน เนเธอร์แลนด์ 13,295 ตัน บัลแกเรีย 11,998 ตัน อิตาลี 11,135 ตัน สเปน 9,867 ตัน เบลเยียม 5,487 ตัน ฝรั่งเศส 3,649 ตัน โปแลนด์ 1,277 ตัน เยอรมนี 1,132 ตัน เดนมาร์ก 240 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 36,673 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,696 ตัน เบลเยียม 17,981 ตัน โรมานี (RO) 13,689 ตัน อิตาลี 13,299 ตัน โปแลนด์ 11,296 ตัน สาธารณรัฐเชค 8,334 ตัน เยอรมนี 8,554 ตัน สวีเดน 5,623 ตัน สเปน 4,126 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,401 ตัน ตัน กรีซ (EL) 2,278 ตัน ลิทัวเนีย 1,925 ตัน โปรตุเกส 1,898 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,623 ตัน เดนมาร์ก 1,435 ตัน บัลแกเรีย 1,198 ตัน ออสเตรีย 1,190 ตัน ฮังการี 1,170 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 66,137 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,654 ตัน สเปน 6,458 ตัน ฝรั่งเศส 4,771 ตัน โปรตุเกส 2,470 ตัน อิตาลี 1,845 ตัน เยอรมนี 614 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-13 พฤศจิกายน 2565 เช่น อิตาลี 26,402 ตัน สเปน 12,232 ตัน เบลเยียม 4,703 ตัน กรีซ (EL) 3,568 ตัน เนเธอร์แลนด์ 3,061 ตัน โปรตุเกส 2,795 ตัน บัลแกเรีย 2,174 ตัน ลิทัวเนีย 941 ตัน เยอรมนี 578 ตัน โรมานี 544 ตัน โปแลนด์ 538 ตัน ฝรั่งเศส 509 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 1,218 ตัน สเปน 708 ตัน โปรตุเกส 367 ตัน อิตาลี 366 ตัน กรีซ (EL) 429 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 198,492 ตัน ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 79,944 ตัน เพิ่มขึ้น 118.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจาก

อาร์เจนติน่า 75,875 ตันเพิ่มขึ้น 324.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 57,684 ตัน ลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 37,015 ตัน ลดลง 57.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 292,214 ตัน เพิ่มขึ้น 223.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 171,588 ตัน เพิ่มขึ้น 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 164,956 ตัน เพิ่มขึ้น 57.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 97,164 ตัน ลดลง 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 87,463 ตัน ลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 415,348 ตัน เพิ่มขึ้น 109.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 27,415 ตัน เพิ่มขึ้น 44.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 26,442 ตัน ลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 23,608 ตัน เพิ่มขึ้น 72.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 20,310 ตัน เพิ่มขึ้น 53.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 131,951 ตัน เนเธอร์แลนด์ 116,314 ตัน เบลเยียม 106,147 ตัน โปรตุเกส 87,079 ตัน อิตาลี 49,556 ตัน บัลแกเรีย 36,738 ตัน ฝรั่งเศส 29,503 ตัน โปแลนด์ 25,062 ตัน เยอรมนี 6,177 ตัน เดนมาร์ก 2,261 ตัน กรีซ(EL) 1,901 ตัน ลิทัวเนีย 761 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 177,101 ตัน เนเธอร์แลนด์ 167,712 ตัน อิตาลี 149,640 ตัน สเปน 87,345 ตัน โปแลนด์ 69,570 ตัน เยอรมนี 59,239 ตัน เบลเยียม 58,959 ตัน บัลแกเรีย 42,376 ตัน สาธารณรัฐเชค 36,685 ตัน สวีเดน 35,203 ตัน ลิทัวเนีย 16,560 ตัน กรีซ (EL) 13,546 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 9,734 ตัน โปรตุเกส 9,243 ตัน สโลวีเนีย (SI) 8,659 ตัน เดนมาร์ก 7,804 ตัน โรมาเนีย (RO) 7,345 ตัน ออสเตรีย 5,159 ตัน ฟินแลนด์ 4,983 ตัน ไซปรัส (CY) 4,640 ตัน โครเอเชีย (HR) 3,868 ตัน ฮังการี (HU) 3,598 ตัน มอลต้า 2,441 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 377,896 ตัน สเปน 68,260 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,653 ตัน ฝรั่งเศส 25,448 ตัน โปแลนด์ 23,562 ตัน อิตาลี 14,181 ตัน เยอรมนี 3,854 ตัน ลิทัวเนีย 3,466 ตัน บัลแกเรีย 3,393 ตัน โปรตุเกส 2,234 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,958 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 795 ตัน สาธารณรัฐเชค 617 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนี้ ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565 (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 5 กันยายน 2565) เช่น อิตาลี 159,668 ตัน สเปน 55,860 ตัน เบลเยียม 23,309 ตัน โปรตุเกส 22,845 ตัน เนเธอร์แลนด์ 21,942 ตัน กรีซ (EL) 20,887 ตัน บัลแกเรีย 9,628 ตัน ลิทัวเนีย 7,008 ตัน เยอรมนี 4,374 ตัน สาธารณรัฐเชค 3,688 ตัน โปแลนด์ 3,385 ตัน โรมาเนีย 3,328 ตัน ฝรั่งเศส 1,963 ตัน เดนมาร์ก 1,061 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น อิตาลี 3,647 ตัน สเปน 3,074 ตัน เบลเยียม 2,848 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,214 ตัน โปรตุเกส 1,098 ตัน กรีซ (EL) 1,020 เป็นต้น

ที่มา Oryza.com